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เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เม่ือสมาชิกสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา  มาครบองค>ประชุม 
(นางมณฑา  สมมาตย>) แลEว  ดิฉันขออนุญาตอ?านประกาศขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปO 

๒๕๕๙ ค?ะ  
ประกาศสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา เรื่อง  ขยายสมัยประชุม

สามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปO ๒๕๕๙ ตามท่ีไดEประกาศเรียกประชุมสภาองค>การ
บริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปO ๒๕๕๙ ต้ังแต?วันท่ี ๙ 
สิงหาคม – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙  ซ่ึงกําหนดโดยมติสภาองค>การบริหารส?วน
จังหวัดยะลา เม่ือคราวประชุมสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปO ๒๕๕๙  นั้น 

เนื่องจากใกลEสิ้นปOงบประมาณ ๒๕๕๙  องค>การบริหารส?วนจังหวัด
ยะลามีภารกิจเร?งด?วนและจําเปSนต?อการบริการสาธารณะและพัฒนาองค>กร ท่ี
จะตEองใหEสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลาไดEพิจารณา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว?าดEวยการรับเงิน การเบิกจ?ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค>กรปกครองส?วนทEองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
แกEไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าดEวยวิธีการงบประมาณของ
องค>กรปกครองส?วนทEองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑   และแกEไขเพ่ิมเติม  ตลอดจนเรื่อง
อ่ืน ๆ  ซ่ึงจะเกิดประโยชน>สูงสุดแก?ประชาชนและทEองถ่ิน 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒  แห?งพระราชบัญญัติ
องค>การบริหารส?วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกEไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๒   ประธานสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา จึงขยายสมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปO ๒๕๕๙  ไปจนถึงวันท่ี  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙ 

จึงประกาศใหEทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ    ณ   วันท่ี ๑๖  เดือน 
กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙    ลงชื่อ นายมะหะมะ  วาแมดีซา  ประธานสภา
องค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา  

ลําดับต?อไปขอเรียนเชิญท?านประธานสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัด
ยะลา กล?าวเปWดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญค?ะ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ท?านสมาชิกสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา  และท?านผูEมีเกียรติ 
(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกท?าน   สําหรับการประชุมในครั้งนี้  เพ่ือจะใหEทุกท?านไดEพิจารณาในญัตติ

ต?าง ๆ  ตามท่ีนายกองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลาไดEเสนอมา ซ่ึงไดEกําหนดไวE
ในระเบียบวาระการประชุมแลEว และผมหวังเปSนอย?างยิ่งว?า ท?านสมาชิกสภา
องค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลาทุกท?าน คงจะไดEร?วมกันพิจารณาเรื่องดังกล?าว 
ใหEเกิดประโยชน>สูงสุดแก?ประชาชนและทEองถ่ินต?อไป    

  บัดนี้  ไดEเวลาอันสมควรแลEว กระผมขอเปWดการประชุมสภาองค>การ
บริหารส?วนจังหวัดยะลา  สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจําปO  ๒๕๕๙   
ณ  บัดนี้ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ท่ีประธานแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ   
๑. ตามท่ีไดEประกาศขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปO  

๒๕๕๙  ไปจนถึงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙  เนื่องจากยังมีภารกิจเร?งด?วนและ
จําเปSนท่ีจะตEองใหEสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลาไดEพิจารณา ในหEวงใกลE
สิ้นปOงบประมาณ เพ่ือใหEเปSนไปตามระเบียบกฎหมายต?าง ๆ ครับ  

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าดEวยการจัดทําแผนองค>กร 
ปกครองส?วนทEองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขEอ ๒๔ ไดEแก?การอนุมัติแกEไขคําชี้แจง
โครงการในแผนพัฒนาสามปO พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๖ เม่ือวันท่ี ๒๑ 
กันยายน ๒๕๕๙  สําหรับรายละเอียดเอกสารอยู?บนโต0ะท?านนะครับ  

๓. ขอแสดงความยินดีกับองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ท้ัง 
ผูEบริหารสมาชิกสภาและเจEาหนEาท่ีนะครับ ท่ีองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา
ไดEรับคัดเลือกหนึ่งในสามของประเทศครับ รางวัลการปZองกันทุจริตดีเด?นครับ 
เม่ือสักครู?ถ?ายรูปแลEวนะครับโล?อยู?หนEาโต0ะประธานครับ เปSนผลงานท้ังผูEบริหาร
และสมาชิก ท้ังขEาราชการ ท้ังหมดนะครับ ซ่ึงเปSนเกียรติอย?างยิ่งครับ 

๔. ทางสมาคมองค>การบริหารส?วนจังหวัดแห?งประเทศไทยไดEคัดเลือก 
ใหEกระผมไดEไปเปSนคณะกรรมการในสมาคมดEวยนะครับ ในฐานะเปSนตัวแทน
ของภาคใตEท้ัง ๑๔ จังหวัด เรียนเพ่ือใหEท?านสมาชิกทราบนะครับ ว?าเรามี
ตัวแทนของ อบจ.ยะลา ก็เปSนหนึ่งในสิบของคณะกรรมการสมาคมแห?งประเทศ
ไทยดEวย ๑ ท?าน คือ ประธานสภา อบจ.ยะลา คือผมนะครับ 

๕. หลังจากประชุมสภา ขอใหEพวกเราสมาชิกทุกท?าน ร?วมเปSนเกียรติ 
พบปะ ชั้น ๑ นะครับ เนื่องจากมีขEาราชการเกีษยนอายุราชการ ๒ ท?าน ครับ 
คือ ท?านรองปลัด อบจ.ยะลา และผูEอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.ยะลา ขอ
เชิญทุกท?านร?วมดEวยนะครับ      

 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดยะลา  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒  ประจําป#  ๒๕๕๙  
เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙   ขอเรียนเชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม  รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมฯ   เชิญครับ 

แทนเลขานุการคณะกรรมการ  เรียนท?านประธานท่ีเคารพ  ท?านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท?าน  
ตรวจรายงานการประชุม กระผมนายมะรุสะดี ดีสาเอะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต 3 อําเภอบันนังสตา 
(นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ) แทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการ

ตรวจรายงานการประชุม  ดังนี้ 
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ครั้งท่ี   

๗/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หEอง
ประชุมองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ชั้น ๔   

ผู+มาประชุม 
๑. นายมะรอซิ  รอยิง สมาชิกสภา อบจ. เขต ๓  อ.ยะหา  ประธานกรรมการ   
๒. นายซอมะ  มะเซ็ง    สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.ธารโต  กรรมการ 
๓. นายอุสมาน  หะยีมะเร0ะ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง  กรรมการ   
๔. นายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล  สมาชิกสภา อบจ.เขต ๑ อ. ยะหา   กรรมการ 
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แทนเลขานุการคณะกรรมการ ๕. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๓  อ.บันนังสตา  กรรมการ   
ตรวจรายงานการประชุม  ๖. นายมะดารี  ยะยือริ  สมาชิกสภา อบจ. เขต อ.กรงปWนัง  กรรมการ 

๗. นายไฟซอล  ยูโซะ   สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๒  อ.บันนังสตา 
    กรรมการและเลขานุการ 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น.        

เ ม่ือคณะกรรมการมาครบองค>ประชุมแลEว นายมะรอซิ  รอยิง    
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหนEาท่ีประธานในท่ีประชุม  
กล?าวเปWดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ  ประธานไดEเนEนย้ําใหE
คณะกรรมการทุกท?านไดEตรวจสอบคําถูกคําผิด ตลอดจนเนื้อหาสาระ ว?าไดE
ใจความถูกตEองตรงกันหรือไม? รวมท้ังพิจารณาขอเสนอแกEไขขEอความ   สําหรับ
การตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้ เปSนการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒  ประจําปO 
๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙   ประธานไดEใหEเจEาหนEาท่ีเปWดเทป
บันทึกการประชุม  เพ่ือใหEคณะกรรมการไดEพิจารณาตรวจสอบรายงานการ
ประชุมสภาฯ   จนแลEวเสร็จ  ปรากฏว?า ไม?มีการขอเสนอแกEไขขEอความ  
เพ่ิมเติมแต?ประการใด   เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.  ลงชื่อ นายไฟซอล  ยูโซะ   
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   บันทึกการประชุม  
ขอบคุณครับ       

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท?านสมาชิกสภาพิจารณารายงานการประชุมครับ  ท?านใดจะ
เปลี่ยนแปลงแกEไขเพ่ิมเติมหรือไม?  เชิญครับ ไม?มีการแกEไขนะครับ ถEาไม?มี  
เชิญเลขานุการสภาฯ นับองค>ประชุมครับ องค>ประชุม ๒๔ ท?านครับ ต?อไปผม
จะขอมติท่ีประชุมครับ   สมาชิกท?านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค>การ
บริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒  ประจําปO  ๒๕๕๙  
เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   โปรดยกมือครับ  ๒๔ เสียงครับ  สมาชิก
ท?านใดไม?รับรองรายงานการประชุมสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒  ประจําปO  ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙  โปรดยกมือครับ  ไม?มีนะครับ   

มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ๒๔  เสียง ไม?รับรอง ไม?มีนะ
ครับ งดออกเสียงไม?มีนะครับ  ถือมติเปSนเอกฉันท>ครับ ต?อไป    

  ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินและแก+ไขเปล่ียนแปลง
คําช้ีแจงงบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวดค�าท่ี
ดินและส่ิงก�อสร+าง เรียนเชิญท?านนายกเสนอญัตติครับ  

นายก อบจ.ยะลา  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท?าน 
(นายมุขตาร>  มะทา) กระผมนายมุขตาร>  มะทา  นายกองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา  ขอเสนอ

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินและแกEไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสรEาง  

   ตามท่ีองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลาไดEตราขEอบัญญัติงบประมาณ
รายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไวEในกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสรEาง รายการค?าปรับปรุงอาคารหEองสมุด 
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นายก อบจ.ยะลา ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ต้ังไวE ๓๙,๔๐๐ บาท เพ่ือจ?ายเปSนค?าปรับปรุง
อาคารหEองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
ประกอบดEวย งานโครงหลังคา งานมุงหลังคา งานฝZาเพดาน งานทาสี งาน
ระบบไฟฟZา เปSนตEน นั้น 

เนื่องจากรายการดังกล?าวไดEตั้งงบประมาณไวE ๓๙,๔๐๐ บาท เพ่ือจ?าย
เปSนค?าปรับปรุงอาคารหEองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา ประกอบดEวย งานโครงหลังคา งานมุงหลังคา งานฝZาเพดาน งาน
ทาสี งานระบบไฟฟZา เปSนตEน ปรากฏว?า ไดEดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ฯ เพ่ือ
จัดหาผูEรับจEางแต?ไม?สามารถดําเนินการไดEตามราคาท่ีประมาณการราคาไวE โดย
ไดEรับคําชี้แจงจากผูEรับจEางว?า หากรื้อถอนตามรายการท่ีประมาณราคากลางไวE
ไม?สามารถทําไดE เพราะมีรายการเพ่ิมหลายอย?างท่ียังไม?ไดEประมาณราคากลาง 
จึงไดEตรวจสอบรายการดังกล?าวใหม? ปรากฏว?า มีความเสียหายเพ่ิมมากข้ึนจาก
เดิมท่ีไดEประมาณการราคาไวE เนื่องจากไดEรับผลกระทบจากปริมาณน้ําฝน ทํา
ใหEเพดานและตูEท่ีติดผนังมีความชื้นและชํารุด หากปล?อยท้ิงไวEอาจเกิดความ
เสียหายเพ่ิมมากข้ึน และไดEประมาณการราคาใหม? เปSนเงิน ๒๓๔,๙๐๐ บาท 
เพ่ือใหEสอดคลEองกับปริมาณงานและสามารถดําเนินการจัดจEางต?อไป แต?
เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไวEไม?เพียงพอต?อการเบิกจ?าย จึงมีความจําเปSนตEอง
โอนเงินและแกEไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ?าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

ขอโอนเงิน 
- จากหมวดค?าใชEสอย รายการค?าใชEจ?ายโครงการแข?งขันกีฬา อบจ.คัพ 

ภาคใตE เปSนเงิน ๑๙๕,๕๐๐ บาท ไปเพ่ิมจ?ายในหมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสรEาง 
รายการค?าปรับปรุงอาคารหEองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพ่ือใหE
เพียงพอต?อการเบิกจ?าย 

ขอแก+ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
- จากเดิม เพ่ือจ?ายเปSนค?าปรับปรุงอาคารหEองสมุดประชาชน “เฉลิม

ราชกุมารี” อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประกอบดEวย งานโครงหลังคา งาน
มุงหลังคา งานฝZาเพดาน งานทาสี งานระบบไฟฟZา เปSนตEน เป?น เพ่ือจ?ายเปSน
ค?าปรับปรุงอาคารหEองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา ประกอบดEวย งานรื้อถอน งานมุงหลังคา งานฝZาเพดานและ
เพดาน งานประตูหนEาต?าง ช?องแสง และช?องระบายอากาศ งานทาสี งาน
ตกแต?งภายใน ดวงโคมไฟฟZา เปSนตEน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าดEวยวิธีการงบประมาณขององค>กร
ปกครองส?วนทEองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  
 ขEอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑ> ท่ีดินและ
สิ่งก?อสรEาง ท่ีทําใหEลักษณะคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ?ายรายการใหม? ใหE
เปSนอํานาจอนุมัติของสภาทEองถ่ิน 
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นายก อบจ.ยะลา  ขEอ ๒๙ การแกEไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ?ายในหมวด
ค?าครุภัณฑ> ท่ีดินและสิ่งก?อสรEางท่ีทําใหEลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 

    เปลี่ยนแปลงสถานท่ีก?อสรEาง ใหEเปSนอํานาจอนุมัติของสภาทEองถ่ิน 
 ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติใหEเปSนไปตามระเบียบกฎหมายดังกล?าว จึงไดEเสนอ
ญัตติ เพ่ือใหEสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา พิจารณาอนุมัติโอนเงินและ
แกEไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกล?าวต?อไป ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญท?านสมาชิกอภิปรายครับ เชิญครับ ไม?มีนะครับ ถEาไม?มีผมจะขอ
มติท่ีประชุม เชิญเลขาฯ นับองค>ประชุมครับ  ๒๔ ท?านนะครับ ครบองค>ประชุม
ครับ ผมขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกท?านใดอนุมัติใหEโอนเงินและแกEไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสรEาง โปรดยกมือครับ ๒๔ เสียงครับ สมาชิกท?านใดไม?
อนุมัติใหEโอนเงินและแกEไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ?าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสรEาง  โปรดยกมือครับ ไม?มี
นะครับ งดออกเสียงไม?มีครับ  

มติ ท่ีประชุม อนุ มั ติใหE โอนเงินและแกEไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวดค?าท่ีดินและ
สิ่งก?อสรEาง ๒๔ เสียง เปSนเอกฉันท>ครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือไปตั้งจ�ายรายการใหม�  หมวดค�าท่ี
ดินและส่ิงก�อสร+าง  เชิญท?านนายกเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท?าน  
กระผมนายมุขตาร>  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  ผมเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือไปต้ังจ?ายรายการ
ใหม? หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสรEาง  ตามท่ีองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลาไดE
ตราขEอบัญญัติงบประมาณรายจ?ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศใชEเม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใชEเม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘ นั้น  
 เนื่องจากองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลามีภารกิจท่ีจะตEองแกEไข
ป̀ญหาใหEกับประชาชนในพ้ืนท่ีและมิใหEสูญเสียโอกาสในการรับบริการ
สาธารณะ ประกอบกับ เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุEนเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะงบลงทุนเพ่ืออัดฉีดเม็ดเงินใหEเขEาสู?ระบบเศรษฐกิจใหEเกิดการจEางงาน 
สรEางอาชีพ เกิดสภาพคล?องทางเศรษฐกิจ จึงมีความจําเปSนตEองโอนเงิน
งบประมาณรายจ?ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากรายการเงินเหลือ
จ?ายและรายการไม?มีความจําเปSนตEองใชE เพ่ือต้ังจ?ายรายการใหม? หมวดค?าท่ีดิน
และสิ่งก?อสรEาง จํานวน ๔ โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น ๑๐,๐๘๗,๙๐๐ บาท 
ดังนี้  

๑. โครงการก?อสรEางอาคารอเนกประสงค> คสล.๒ ชั้น บEานฮูยงบาโร0ะ 
หมู? ท่ี  ๕ ตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จั งหวัดยะลา งบประมาณ 
๒,๕๕๐,๙๐๐ บาท เพ่ือจ?ายเปSนค?าก?อสรEางอาคารอเนกประสงค> คสล. ๒ ชั้น 
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นายก อบจ.ยะลา ขนาดกวEาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๔๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด) ต้ังจ?าย
จากเงินรายไดE (กองช?าง) 

๒. โครงการก?อสรEางอาคารอเนกประสงค> คสล. ๒ ชั้น บEานพงยือไร 
หมู?ท่ี ๓ ต.เนินงาม อําเภอรามัน จังหวัดยะลา งบประมาณ ๒,๕๓๗,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ?ายเปSนค?าก?อสรEางอาคารอเนกประสงค> คสล. ๒ ชั้น ขนาดกวEาง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๘.๔๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด) ต้ังจ?ายจากเงินรายไดE (กอง
ช?าง) 

๓. โครงการขุดลอกคลองกําปงบารู หมู?ท่ี ๙ ตําบลตาเนาะปูเต0ะ 
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ?ายเปSน
ค?าขุดลอกคลอง ขนาดกวEาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ 
เมตร (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด) ต้ังจ?ายจากเงินรายไดE (กองช?าง)  

๔. โครงการปรับปรุงและขุดลอกคูระบายน้ําเพ่ือปZองกันน้ําท?วมในเขต
ชุมชน ต.สะเตงนอก อําเภอเมือง จังหวัดยะลา งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ?ายเปSนค?าปรับปรุงและขุดลอกคูระบายน้ํา ขนาดกวEาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๓,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร (กองช?าง) 

โดยโอนลดจากหมวดค?าใชEสอย รายการค?าใชEจ?ายในการเลือกต้ัง 
งบประมาณต้ังไวE ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าดEวยวิธีการงบประมาณขององค>กร
ปกครองส?วนทEองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขEอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ?ายใน
หมวดค?าครุภัณฑ> ท่ีดินและสิ่งก?อสรEาง ท่ีทําใหEลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปต้ังจ?ายรายการใหม? ใหEเปSนอํานาจอนุมัติของสภาทEองถ่ิน 
 ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติใหEเปSนไปตามระเบียบกฎหมายดังกล?าว จึงไดEเสนอ
ญัตติเพ่ือใหEสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลาพิจารณาอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ?ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือต้ังจ?ายการใหม?
ต?อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ขอเชิญท?านสมาชิกอภิปรายครับ เชิญครับ ไม?มีนะครับ  ถEาไม?มีผูE
อภิปราย ผมจะขอมติท่ีประชุมครับ  เชิญเลขาฯ นับองค>ประชุมครับ  องค>
ประชุม ๒๔ ท?านครับ เต็มองค>ประชุมครับ   ผมจะขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิก
ท?านใดอนุมัติใหEโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ือไปต้ังจ?ายรายการใหม?  หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสรEาง  โปรดยกมือครับ ๒๔ 
เสียงครับ  สมาชิกท?านใดไม?อนุมัติใหEโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือไปต้ังจ?ายรายการใหม?  หมวดค?าท่ีดินและ
สิ่งก?อสรEาง  โปรดยกมือครับ  ไม?มีนะครับ งดออกเสียงไม?มีนะครับ   

มติ ท่ีประชุมอนุ มั ติ ใหE โอนเ งินงบประมาณรายจ? าย ประจํ าปO
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือไปต้ังจ?ายรายการใหม?  หมวดค?าท่ีดินและ
สิ่งก?อสรEาง  จํานวน ๒๔ เสียง เปSนเอกฉันท>ครับ   
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ระเบียบวาระท่ี  ๕  ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ?าย
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  กรณียังมิดําเนินการก?อหนี้ผูกพัน เชิญท?าน
นายก เสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายมุขตาร>  มะทา  นายก อบจ.ยะลา สําหรับระเบียบวาระท่ี ๕  และ
ระเบียบวาระท่ี ๖ ผมขออนุญาตท?านประธานสภา ใหEท?านรองนายก ท?าน
ระเด?น  สะมะแอ เปSนผูEเสนอญัตติท้ังสองญัตติครับ ขออนุญาตครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   อนุญาตครับ เรียนเชิญครับ    
รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท?าน 
(นายระเด?น  สะมะแอ) กระผมนายระเด?น  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา ไดEรับมอบหมายจากท?าน

นายก อบจ.ยะลา  เพ่ือเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ?าย 
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  กรณียังมิไดEดําเนินการก?อหนี้ผูกพัน   
 ตามท่ีองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ไดEเสนอญัตติต?อสภาองค>การ
บริหารส?วนจังหวัดยะลา ดังนี้ 

๑. ญัตติขออนุมัติโอนเงินและแกEไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รายการโครงการปรับปรุงอาคาร
หEองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” งบประมาณ ๒๓๔,๙๐๐ บาท (กอง
การศึกษาฯ) โดยโอนเงินจากหมวดค?าใชEสอย รายการค?าใชEจ?ายโครงการแข?งขัน
กีฬา อบจ.คัพภาคใตE  

๒. ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือต้ังจ?ายรายการใหม? จํานวน ๔ โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 
๑๐,๐๘๗,๙๐๐ บาท ประกอบดEวย 

    ๑) โครงการก?อสรEางอาคารอเนกประสงค> คสล.๒ ชั้น 
บEานฮูยงบาโร0ะ หมู? ท่ี ๕ ตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
งบประมาณ ๒,๕๕๐,๙๐๐ บาท เพ่ือจ?ายเปSนค?าก?อสรEางอาคารอเนกประสงค> 
คสล. ๒ ชั้น  ขนาดกวEาง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๑๘.๔๐ เมตร  (ตามแบบ อบจ.   
ท่ีกําหนด) ต้ังจ?ายจากเงินรายไดE (กองช?าง) 

    ๒) โครงการก?อสรEางอาคารอเนกประสงค> คสล. ๒ ชั้น บEานพงยือไร 
หมู?ท่ี ๓ ตําบลเนินงาม อําเภอรามัน จังหวัดยะลา งบประมาณ ๒,๕๓๗,๐๐๐ 
บาท เพ่ือจ?ายเปSนค?าก?อสรEางอาคารอเนกประสงค> คสล. ๒ ชั้น ขนาดกวEาง 
๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๔๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด) ต้ังจ?ายจากเงิน
รายไดE (กองช?าง) 

    ๓) โครงการขุดลอกคลองกําปงบารู หมู?ท่ี ๙ ตําบลตาเนาะปูเต0ะ 
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ?ายเปSน
ค?าขุดลอกคลอง ขนาดกวEาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ 
เมตร (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด) ต้ังจ?ายจากเงินรายไดE (กองช?าง)  

    ๔) โครงการปรับปรุงและขุดลอกคูระบายน้ําเพ่ือปZองกันน้ําท?วมใน
เขตชุมชน ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมือง จั งหวัดยะลา งบประมาณ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ?ายเปSนค?าปรับปรุงและขุดลอกคูระบายน้ํา ขนาดกวEาง 
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รองนายก อบจ.ยะลา ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ท่ี
กําหนด) ต้ังจ?ายจากเงินรายไดE (กองช?าง) 

โดยโอนเงินจากหมวดค?าใชEสอย รายการ ค?าใชEจ?ายในการเลือกต้ัง 
งบประมาณต้ังไวE ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (ในกรณีท่ีสภาองค>การบริหารส?วน
จังหวัดยะลาอนุมัติญัตติดังกล?าว)  

เนื่องจากรายการดังกล?าวขEางตEน ไม?สามารถดําเนินการก?อหนี้ผูกพันไดE
ทันภายในปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมีความจําเปSนตEองขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณียังมิไดEก?อหนี้ผูก 
เพ่ือเบิกจ?ายเงินในปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
๑๐,๓๒๒,๘๐๐ บาท 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าดEวยการรับเงิน การเบิกจ?ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค>กรปกครองส?วนทEองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกEไขเพ่ิมเติม 

ขEอ ๕๙  ในกรณีท่ีมีรายจ?ายหมวดค?าครุภัณฑ> ท่ีดินและสิ่งก?อสรEาง ยัง
มิไดEก?อหนี้ผูกพัน แต?มีความจําเปSนจะตEองใชEเงินนั้นต?อไปอีก ใหEองค>กรปกครอง
ส?วนทEองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต?อสภาทEองถ่ินไดEอีกไม?เกินระยะเวลาหนึ่งปO  
 หากองค>กรปกครองส?วนทEองถ่ิน ยังมิไดEดําเนินการก?อหนี้ผูกพันตาม
เง่ือนไขในวรรคหนึ่ง ใหEขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ?ายเงินไดEไม?เกินอีกหนึ่งปOต?อ
สภาทEองถ่ิน 
 กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลากันเงินและขยายเวลาเบิกจ?ายแลEว หากไม?
ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจ?ายจากเงินดังกล?าว ใหEเงินจํานวนนั้นตกเปSนเงิน
สะสม 
 ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติใหEเปSนไปตามระเบียบดังกล?าว จึงไดEเสนอญัตติ 
เพ่ือใหEสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลาพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณียังมิไดEก?อหนี้ผูกพันรายการ
ดังกล?าวต?อไป ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท?านสมาชิกอภิปราย เชิญครับ เชิญท?านวรเกียรติครับ  
นายวรเกียรติ  ไชยชนะ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท?าน 

กระผมนายวรเกียรติ  ไชยชนะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอเมือง 
ผมมีขEอซักถามบางประการครับ เก่ียวกับวาระท่ี ๔ และวาระท่ี ๕ ครับ  ถEา
พิจารณาดูในวาระท่ี ๔ ครับ ในขEอท่ี ๔ ครับ คือ เปSนโครงการปรับปรุงคูระบาย
น้ําเพ่ือปZองกันน้ําท?วมเขตชุมชนสะเตงนอกครับ กับวาระท่ี ๕ ในขEอท่ี ๔ 
เหมือนกัน ประเด็นท่ีจะต้ังคําถามว?า อาจจะมีการสับสน พิมพ>ขEอความผิดหรือ
ว?า อาจจะเปSนโครงการเดียวกัน ใช?ไหมครับ ประเด็นท่ีหนึ่ง ประเด็นท่ี ๒ ครับ 
ผมเห็นดEวยครับในการปรับปรุงการขุดลอกคูระบายน้ํา แต?สภาพป̀ญหาจะมีอยู? 
ป̀ญหาเกิดข้ึนมาบ?อย ๆ เยอะแยะเลยครับ ผมก็เคยแกEป̀ญหาเรื่องสะเตงนอก
ในการขุดลอกคูระบายน้ํา เนื่องจากว?าในคูระบายน้ําท่ีเราขุดนั้น จะมีเจEาของ
กรรมสิทธิ์  ซ่ึงเปSนโฉนดท่ีดินติดกับคูระบายน้ําครับ พอไปขุดคูระบายน้ํา 
บางครั้งมีการโยกยEาย เคลื่อนยEายหลักหมุด บางครั้งเจEาของท่ีก็ยินยอมก็ไม?มี 
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นายวรเกียรติ  ไชยชนะ ป̀ญหา แต?เม่ือเจEาของท่ีไม?ยินยอมอาจจะมีการดําเนินคดี มีการแจEงความรEอง
ทุกข> ในส?วนนี้เอง เพราะไปเคลื่อนยEายหลักหมุด จริง ๆ เรากระทําเพ่ือ
ประโยชน>กิจการสาธารณะ เพ่ือประโยชน>ของชาวบEาน โดยภาพรวม คือ มีการ
ระบายน้ําท่ัวถึง ไม?ใหEน้ํากักเก็บไวE แต?ป`ญหาเกิดข้ึนมีนะครับ เพราะเราไม?เห็นก็
คือหลักหมุด บางครั้งแนวเขตติดกับถนน เราเอารถตักไปขุดครับ พอขุดเสร็จมี
การเคลื่อนยEาย พอเคลื่อนยEายเจEาของมาเอาแลEว ก็ดําเนินการ ก็มีการเรียกเงิน
เรียกทองในส?วนนี้กันบ?อยครั้งครับ ดังนั้น ผมฝากท?านประธานไปฝaายผูEบริหาร 
และผูEปฏิบัติงาน ครับว?า ช?วยสอดส?องดูแลเก่ียวกับไลน>ท่ีขุดนะครับ ว?าตรงไหน
มีหลักหมุดหรือไม?มีหลักหมุดนะครับ ผมก็ขอเสนอแนะไวEเพียงแค?นี้ครับ 
ขอขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผมขอชี้แจงระเบียบวาระท่ี ๔ และวาระท่ี ๕ ก?อนครับ วาระท่ี ๔ โอน
เงิน เพ่ือมาต้ังจ?ายรายการใหม? วาระท่ี ๕ กันเงิน กรณีมิไดEดําเนินการก?อหนี้
ผูกพัน เม่ือสภาอนุมัติใหEโอนเงินแลEวในวาระท่ี ๔ ก็มาขออนุมัติกันเงินในวาระท่ี 
๕ เพราะดําเนินการไม?ไดEแลEวสิ้นปOงบ โครงการเดียวกันแต?คนละประเด็น 
ประเด็นท่ี ๔ คือ โอนเงินท้ังหมดไปกับโครงการ แต?วาระท่ี ๕ นั้น ตEองกันเงิน
นะครับ ถEาไม?กันก็ใชEไม?ไดE ท?านเขEาใจตรงนั้นนะครับ เชิญท?านนายก ครับ  

นายก อบจ.ยะลา  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท?าน  
กระผมนายมุขตาร>  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  ขออนุญาตตอบประเด็นคําถาม
ของท?านสมาชิกผูEทรงเกียรติจากอําเภอเมือง ประเด็นแรกก็คือ โครงการ
ปรับปรุงและขุดลอกคูระบายน้ํา   เพ่ือปZองกันน้ําท?วมในเขตชุมชน  ตําบล   
สะเตงนอก อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ซ่ึงท?านสมาชิกมีขEอสงสัยว?า เปSนโครงการ
เดียวกับในระเบียบวาระท่ี ๕ หรือไม? ซ่ึงท?านประธานไดEชี้แจงแลEวว?า เปSนเรื่อง
เดียวกัน แต?เนื่องจากระเบียบวาระท่ี ๔ นั้น เปSนการโอนเงินงบประมาณ
รายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เปSนเงินเหลือจ?ายและเปSนเงินท่ีไม?
จําเปSนท่ีจะตEองใชEในงบประมาณท่ีเราต้ังไวEในปO ๒๕๕๙ นั้นก็คืองบประมาณ
จากงบเลือกต้ัง ซ่ึงเราต้ังไวEประมาณ ๓๐ ลEานบาท แต?ในระเบียบวาระท่ี ๔  
เราขอโอนเงินจากงบประมาณท่ีเหลือจ?ายนั้น ประมาณ ๑๐ ลEาน ท?านสมาชิก
อาจจะสงสัยว?า เม่ือมีเงินเลือกต้ัง ๓๐ ลEาน แต?ทําไมมาขออนุมัติสภาเพียง ๑๐ 
ลEาน เปSนการเสียโอกาสในการท่ีจะดําเนินการในเรื่องของการบริการสาธารณะ 
หรือเปSนการไม?สนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุEนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะงบ
ลงทุนเพ่ืออัดฉีดเม็ดเงินใหEเขEาสู?ระบบเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล เม่ือมี
เงินประมาณการ ๓๑๐ ลEาน ๓๑๐ ลEาน ก็มีงบเลือกต้ัง ต้ังไวE ๓๐ ลEาน ก็
อยากจะเรียนชี้แจงว?า งบประมาณรายรับท่ีเราประมาณการเม่ือปO ๒๕๕๙  
ประมาณ ๓๑๐ ลEาน จริง ๆ แลEว ประมาณการรายรับตรงนี้ มันไม?ไดEเปSนไป
ตามเปZา ก็คือ ประมาณการท่ีเราต้ังไวE ๓๑๐ ลEาน รับจริง ๆ ๒๙๕ ลEาน ก็ทาง
กองคลังชี้แจงใหEผมทราบว?า ขาดไปประมาณ ๒๕ ลEาน แต?ว?างบประมาณการ
ลงทุนในโครงการต?าง ๆ ท่ีสภาไดEอนุมัติไปนั้น มันไม?กระทบ เนื่องจากว?าขาดไป 
๒๕ ลEาน แต?เปSนเงินเลือกต้ัง ต้ังไวE ๓๐ ลEาน เพราะฉะนั้น เงินไม?เขEามาตามเปZา 
แต? ๓๐ ลEาน  เราไม?จําเปSนท่ีจะตEองใชE โครงการต?าง ๆ  ท่ีสภาไดEอนุมัตินั้น 
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นายก อบจ.ยะลา สามารถดําเนินการไดEหมด เพียงแต?ว?าตัวเลข ๓๐ ลEานนั้น จริง ๆ แลEว ไปดู
กิจกรรมต?าง ๆ โครงการต?าง ๆ ท่ีมีเงินเหลือจ?าย แลEวก็มีเงินเขEามา รวมแลEวมี
เงินประมาณ ๑๐ กว?าลEาน ท่ีสามารถใชEไดE วันนี้ผมตEองขอขอบคุณสภาท่ีไดE
อนุมัติใหEโอนเงินเหลือจ?าย ๑๐ ลEาน มาต้ังเปSนโครงการ ๔ โครงการ ตามท่ีผม
ไดEเสนอไปแลEว แต?ถEาเราไม?มีการต้ังงบประมาณ ๓๐ ลEาน ในงบเลือกต้ัง ปOนี้
น?าจะมีป̀ญหา เพราะประมาณการรายรับของเรานั้น ไม?ไดEตามเปZาท่ีเราคิดว?า
จะไดEรับ  รายไดEท่ีลดไปก็มีอุดหนุนเฉพาะกิจก็ขาดไปประมาณ ๗ ถึง ๘ ลEาน 
ภาษีบุหรี่ก็ลดไป ๓ ถึง ๔ ลEาน และก็รายการอ่ืน ๆ อีก เพราะฉะนั้น ปOนี้
งบประมาณท่ีเราต้ังไวEในปO ๖๐ เราไม?ไดEต้ังไวE ๓๑๐ ลEาน แต?เราต้ังไวEประมาณ 
๓๐๐ ลEาน แต?ว?าดูตัวเลขมันเปSน ๓๔๐ กว?าลEาน ตามท่ีผมไดEชี้แจงแลEวว?า ใหE
รวมกับเงิน อสม. ใหEรวมกับเงินเสี่ยงภัย บวกเขEาไปทําใหEดูตัวเลขมันสูง เด๋ียว
ท?านสมาชิกอาจจะสงสัยว?า ปOนี้งบขาดแลEว ๒๕ ลEาน พอ ๖๐ ฝaายบริหารไปทํา
งบประมาณสูงเกินไปอีก เด๋ียวจะขาดอีกจะมีป̀ญหาตอนปลายปO  อันนี้ก็อยาก
ชี้แจงว?า ท่ีเราต้ังสูงไวEนั้น คือ รวมงบ  อสม. ๓๓ ลEาน และรวมท้ังเงินเสี่ยงภัย
ของขEาราชการอีก ๘ ลEาน รวมเขEาไปทําใหEสภาอนุมัติปOนี้ ๓๔๐ กว?าลEาน ซ่ึงเงิน
นี้จริง ๆ แลEว ปO ๕๙ ก็มีอยู?แลEว แต?ไม?ไดEปรากฏอยู?ในขEอบัญญัติแค?นั้นเอง ก็
อยากจะชี้แจงว?า ท?านสมาชิกอาจจะสงสัยว?า ทําไมมาใชEเพียง ๑๐ ลEาน ไม?เอา
มา ๓๐ ลEาน จะไดEเกิดประโยชน>กับพ่ีนEองประชาชน ผมก็อยากจะใชE ๓๐ ลEาน
นั้นแหละ แต?เงินมันไม?มี มันมีแค?นี้ ก็ตEองขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ท่ี
อนุมัติท้ัง ๔ โครงการ สําหรับระเบียบวาระท่ี ๕ ก็คือว?า เม่ือสภาอนุมัติแลEวก็
จําเปSนท่ีจะตEองไปกันเงิน เพราะเราก็ก?อหนี้ผูกพันไม?ทัน เพราะเราจะตEองทําใน
ปO ๕๙ เพราะฉะนั้น ตEองกันเงินไปในส?วนท่ีเรายังไม?ไดEก?อหนี้ผูกพันอีก ๑๐ ลEาน 
เพ่ือท่ีจะไปใชEจ?ายในปO ๖๐ ถEามาดูในระเบียบวาระท่ี ๖ ท่ีเรายังไม?เสนอนั้น ก็มี
โครงการท่ีไม?ไดEโอนเงิน ท่ียังไม?ไดEก?อหนี้ผูกพันอยู?อีกสี่หEาโครงการท่ีจะตEอง
ขอใหEสภากันเงินไวE เพ่ือมีเวลาในการใชEเงินอีกหนึ่งปO ก็อยากจะชี้แจงเพ่ือน
สมาชิกไดEเขEาใจตามระเบียบวาระท่ีทางฝaายผูEบริหารไดEเสนอในวันนี้ครับ 
ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกท?านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ  เชิญท?านเฉลิมพลครับ   
นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท?าน  

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
เมือง  ดEวยความเคารพขออนุญาตเวลาสั้น ๆ กับสภาแห?งนี้ ไดEฟ̀งคําชี้แจงจาก
ท?านนายก และก็ท?านประธานในวาระท่ี ๓ ท่ี ๔ แลEว ก็เขEาใจไดEนะครับ และก็
ไม?ไดEขัดขEองในเรื่องของวาระท่ี ๓ ในเรื่องของการขอกัน การขอใชE แต?คํา
อภิปรายดังท่ีจะไดEกราบเรียนท?านประธานผ?านไปยังฝaายบริหารดEวยความ
เคารพ อยู?ในโครงการหนึ่งท่ีผมเพียงมีขEอสังเกต เก่ียวกับเรื่องโครงการท่ี ๔ 
ครับ คือการปรับปรุงและขุดลอกคูระบายน้ํา เพ่ือกันน้ําท?วมในเขตชุมชน วาระ
ท่ี ๔ คือเราต้ังจ?าย วาระท่ี ๕ เพ่ือกันเงิน ประเด็นท่ีกระผมอยากจะกราบเรียน
ท?านประธานผ?านไปยังฝaายบริหารความหมายก็คือว?า เราไดEกันเงินแลEวโดย
หลักการสภาแห?งนี้ทราบ และก็เห็นพEองกับโครงการท่ีนําเสนอ แต?ในเรื่องของ 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ พฤติการณ> ในการดําเนินการในขEอ ๔ นั้น เก่ียวกับเรื่องขุดลอกนั้น ก็สังเกตท่ี
กระผมอยากจะกราบเรียนท?านประธานผ?านไปยังฝaายบริหาร ก็คือในทาง
ปฏิบัติโดยเฉพาะ ก็ตEองขออนุญาตฝากฝaายกองช?างในการดําเนินการครับ เรา
พ่ึงไดEรับรางวัลท่ีทรงเกียรติเม่ือสักครู?ท?านประธานไดEเอามากล?าวเรียนแลEว ก็คือ 
รางวัลองค>กรปกครองส?วนทEองถ่ินดีเด?น ดEานปZองกันการทุจริตประจําปO พ.ศ. 
๒๕๕๘  ซ่ึงไดEรับการคัดเลือกมาจาก ปปช.เปSนรางวัลระดับประเทศ เราเปSน
หนึ่งในสามขององค>การบริหารส?วนจังหวัดท่ีไดEรับรางวัลนี้ เม่ือสักครู?เราไดE
ถ?ายรูปร?วมกัน ก็เปSนท่ีภาคภูมิใจของฝaายบริหาร และเปSนท่ีภาคภูมิใจของเพ่ือน
สมาชิกสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา และถูกจารึกไวEเปSนเกียรติประวัติ
ขององค>การบริหารส?วนจังหวัด เพราะฉะนั้น โครงการในเรื่องการขุดลอกนั้น 
สิ่งท่ีอยากจะฝาก ฝากอย?างนี้ครับ ในทางปฏิบัติผมอยากจะใหEโครงการนี้ ไดE
ดําเนินการไปโดยถูกตEอง สอดคลEอง เพ่ือใหEเกิดประโยชน>สูงสุดกับเม็ดเงินท่ี
องค>การบริหารส?วนจังหวัดอนุมัติใหEใชE คําว?าถูกตEองสอดคลEองนั้น ก็คงจะตEอง
เปSนไปตามแบบก็คือ หนึ่ง เขาบอกว?าตEองกวEาง ๖ เมตร ลึก ๓ เมตร ระยะ
ประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร จะตEองกระทําปฏิบัติจริง ๆ ความหมายของผมท่ีเนEน 
หมายความว?า คือเราไดEดําเนินการไปตามแบบแผนท่ีเสนอมาจริง ๆ และสิ่ง
สําคัญท่ีสุด จริง ๆ นั้น จะตEองตรวจสอบไดEว?า งบประมาณท่ีนําไปใชEนั้น ไดE
กระทําใหEเกิดประโยชน>สูงสุดกับทEองถ่ิน โดยเฉพาะในเขตสะเตงนอก ในเรื่อง
การปZองกันน้ําท?วมจริง ๆ ความหมายของคําว?าจริง ๆ นั้น มันก็จะไปช?วย
ปกปZองในการท่ีจะปZองกันคําครหาว?า เกิดการทุจริตหรือไม? สิ่งท่ีผมนําเรียนย้ํา
ในสภาแห?งนี้ ก็เลยตEองฝากฝaายปฏิบัติ เม่ือเราไดEรับความเห็นชอบในการกัน
เงินงบประมาณไวEแลEว เพราะโครงการการขุดลอกเราไดEฟ̀งมานักต?อนักแลEวว?า 
เปSนโครงการช?องทางหนึ่งท่ีทําใหEเกิดการทุจริตคิดมิชอบในทางปฏิบัติ นั่นก็
หมายความว?า เราเห็นท่ีอ่ืน  เราไดEฟ̀งจากท่ีอ่ืน  แต?ของเราท่ีพูดอย?างนี้เราจะ
ไม?เปSนอย?างนั้น เพราะเราเปSนองค>กรปกครองส?วนทEองถ่ินท่ีไดEรับรางวัลมา
หมาด ๆ ว?าเราไม?ไดEทุจริตคิดมิชอบ เพราะฉะนั้น ดEวยความเคารพท่ีฝากท?าน
ประธานผ?านไปยังฝaายบริหาร เพ่ือท่ีจะสั่งการอย?างนี้ ผมคาดว?าในสมัยหนEาใน
ปOต?อ ๆ ไป รางวัลเหล?านี้ถEามีการประกวดเขาจะตEองคิดถึงจังหวัดยะลา คิดถึง
องค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา เปSนจังหวัดตEน ๆ ท่ีไม?ไดEกระทําการทุจริตคิด
มิชอบในเงินของราชการ ดEวยความเคารพนะครับ ในส?วนอ่ืน ๆ ผมก็ไม?ไดEติดใจ 
แต?ท่ีฝากย้ําตรงนี้  เพราะโครงการในลักษณะการขุดลอกคลองมันหนาหู
เหลือเกิน มันบ?อย ๆ มันเกิดข้ึนเราไดEเห็น เราเชื่อว?าองค>การบริหารส?วนจังหวัด
ยะลาของเรา เราจะตEองนําไปดําเนินการใหEครบถEวนถูกตEองและก็ตรวจสอบไดE 
ครับฝากท?านประธานสภาผ?านไปยังฝaายบริหารและจะไดEสั่งการกับผูEปฏิบัติ
ต?อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เรียนเชิญท?านนายกครับ    
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นายก อบจ.ยะลา   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท?าน 
                 กระผมนายมุขตาร>  มะทา  นายก อบจ.ยะลา ก?อนอ่ืนก็ตEองขอขอบคุณท?าน 

สมาชิกผูEทรงเกียรติจากอําเภอเมือง ท่ีเปSนห?วงในการดําเนินการโครงการท่ี
ไดEรับอนุมัติในวันนี้ โดยเฉพาะโครงการขุดลอก ซ่ึงท?านสมาชิกก็ดํารงตําแหน?ง
รองประธานธรรมาภิบาล เพราะฉะนั้น สิ่งท่ีท?านเปSนห?วงผมก็จะรับไปดูแล แต?
ก็อยากจะเรียนท?านสมาชิกว?า ทุกโครงการไม?ไดEเจาะจงเฉพาะโครงการท่ี ๔ ใน
เรื่องของการขุดลอก ก็จะตEองดําเนินการไปตามระเบียบและถูกตEอง ตามแบบท่ี
ไดEรับอนุมัติจากสภาทุกโครงการ เราก็จะมีการดําเนินการตามระเบียบ ก็มีการ
จัดซ้ือจัดจEาง มีการต้ังคณะกรรมการในเรื่องของการตรวจงานอะไรต?าง ๆ ก็
เปSนไปตามระเบียบเหมือนกับทุกโครงการครับ ผมอยากชี้แจงเพ่ิมเติมนิดหนึ่ง
ว?า โครงการแกEไขในเรื่องของน้ําท?วมในเขตชุมชน ซ่ึงโครงการนี้ไม?ใช?โครงการ
แรก เราไดEดําเนินการขุดลอกโดยใชEงบประมาณของ อบจ. ไปครั้งหนึ่งแลEว ใน
ส?วนการดําเนินงานอีกอย?างหนึ่งก็คือ ทางเทศบาลสะเตงนอกและทางเทศบาล
นครยะลา ก็ทําหนังสือขอความอนุเคราะห>ในเรื่องของเครื่องจักรกล เพ่ือท่ีจะ
ไปขุดลอกคูคลอง ซ่ึงเปSนทางน้ําท่ีจะช?วยใหEการปZองกันน้ําท?วมในเขตเทศบาล
นครและก็เทศบาลสะเตงนอก  สามารถท่ีจะดําเนินการ เพ่ือท่ีจะผันน้ําไปสู?
แกEมลิงไดE เพราะฉะนั้นโครงการนี้ เราจะดําเนินการในส?วนท่ีต?อจากสะพานดํา
ทางรถไฟ  หมู?ท่ี ๗  ตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมือง  ไปทางบEานปรามะ ตําบล
สะเตงนอก ยาวประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร กวEางประมาณ ๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ 
เมตร ลึกเฉลี่ยหมายความว?า บางจุดอาจจะไดE ๒ เมตร บางจุดอาจจะไดE ๔ 
เมตร แต?เฉลี่ยแลEวจะตEองไดE ๓ เมตร สําหรับน้ําพ้ืนท่ีของสะเตงนอก เปSนพ้ืนท่ี
รับน้ําจากหลาย ๆ ตําบล รวมท้ังเทศบาลสะเตงนอกดEวย เพราะฉะนั้น การ
ระบายน้ํามันจะตEองพยายามแบ?งน้ําใหEไดEมากท่ีสุดก็คือ แบ?งไปทางตลาดเก?า 
ไปเขาตูม และก็ออกแม?น้ําป̀ตตานี อีกส?วนหนึ่ง เราจะตEองแบ?งน้ําใหEไปทาง
ตําบลวังพญา เขEาในเขตของป̀ตตานี ถEาเราสามารถขุดใหEน้ําไหลสะดวก ก็จะ
เปSนการระบายน้ําท่ีไม?ใหEเกิดน้ําขังอยู?ในเขตสะเตงนอก และก็เขตเทศบาลนคร 
เพราะฉะนั้น คําว?ารอระบายมันก็จะใชEเวลาไม?นาน แต?ถEาเราไม?ขุดมันก็จะ
ระบายไดEเหมือนกัน แต?มันติดขัด เราไดEแกEป̀ญหาใหEครบวงจร สะพานในส?วน
ของต?อจากสะพานรถไฟ ซ่ึงทางสภาก็ไดEอนุมัติงบประมาณไปขยายใหEมันกวEาง
แลEว เปSนสี่ช?องระบายน้ํา ปรกติสองช?อง มันก็จะไปขังอยู?ในส?วนของคอสะพาน 
เพราะฉะนั้น ถEาเราสามารถแกEป`ญหาครบวงจร หมายถึงว?า ถEาเรามาขุดลอกแค? 
๒,๐๐๐ เมตร แต?ขEางบนไม?ไดEขุดลอก น้ําก็ไม?สามารถไปไดEเหมือนกัน ในส?วนท่ี
เราเพ่ิมเติมก็คือ เพ่ิมเติมจากท่ีทางเทศบาลสะเตงนอกดําเนินการ ทางเทศบาล
นครยะลาดําเนินการ ใหEมันสามารถไปสู?แกEมลิงไดE ก็คือ อยู?ในเขตป̀ตตานีครับ 
ในส?วนของการดําเนินการก็คงเปSนไปตามท่ีท?านสมาชิกไดEใหEขEอแนะนํา ก็คือว?า
จะตEองดําเนินการใหEเปSนไปตามระเบียบ และดูแลไม?ใหEเกิดการใชEงบประมาณท่ี
ไม?คุEมค?า อันนี้ก็ตEองอาศัยหลาย ๆ ส?วน มาร?วมมือการทํางานนะครับ ก็คิดว?า
โครงการนี้ก็จะเปSนประโยชน>กับพ่ีนEองประชาชนท่ีอยู?ในเขตเทศบาลนครยะลา 
และก็เขตเทศบาลสะเตงนอก ถามว?าเราลงทุนในเรื่องของการระบายน้ําจาก 
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นายก อบจ.ยะลา ชุมชนเพ่ือปZองกันน้ําท?วมนั้น ถEาเปSนงบประมาณจริง ๆ แลEวหลายสิบลEาน แต?
เนื่องจากเราใชEหลาย ๆ อย?าง ก็คือใชEงบประมาณของ อบจ.บEาง ใชEเครื่องจักร
ของ อบจ.บEาง น้ํามันของเทศบาลบEาง น้ํามันของสะเตงนอกบEาง โครงการ ๕ 
ลEาน ของรัฐบาลท่ีผ?านกํานันผูEใหญ?บEานบEาง ก็ใชEในการขุดลอก หลาย ๆ ส?วน
ทําใหEงบประมาณท่ีเราตEองใชEจริง ๆ ในปOนี้ ๒ ลEานบาท ก็สามารถท่ีจะระบาย
น้ําจากตEนน้ําถึงปลายน้ําไดEนะครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท?านเฉลิมพล ครับ 
นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท?าน 

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
เมือง ผมขออนุญาต ขอเวลาหนึ่งนาทีครับ เหตุท่ีจําเปSนท่ีจะตEองข้ึนมาอีกครั้ง 
ผมอยากจะใหEพวกเราดูระเบียบวาระท่ี ๕ ก็อยากใหEดูนะครับ ท?านท่ีมีวาระใน
มือ และก็บรร ทัด ท่ี  ๒  จากสุดทE ายนะครับ  ท่ี เขา เ ขียนว? า  ระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว?าดEวยการรับเงิน การเบิกจ?ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค>กรปกครองส?วนทEองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ท่ีแกEไขเพ่ิมเติม ดEวยความเคารพต?อท?านประธานและต?อท่ีประชุมแห?งนี้ 
บรรทัดท่ี ๒ จากนับสุดทEาย เขาบอกว?าในกรณีท่ีมีรายจ?ายหมวดค?าครุภัณฑ> 
ท่ีดินและสิ่งก?อสรEาง ยังมิไดEก?อหนี้ผูกพัน แต?มีความจําเปSนจะตEองใชEเงินนั้น
ต?อไปอีก ท?านประธานท่ีเคารพ ท่ีผมอภิปรายมาท้ังหมด ดEวยความยินดียิ่ง ท่ี
ท?านนายก ขออนุญาตท่ีเอ?ยนาม ท?านอภิปรายมานะครับ มันมาตรงกับประเด็น
ของระเบียบ ความหมายก็คือว?า การกันเงินนั้น เพราะมีความจําเปSนท่ีจะตEอง
ใชEต?อไปอีก มันเปSนเรื่องของวิสัยทัศน> มันเปSนเรื่องของขEอมูล ท่ีวาระมา
นําเสนอในสภาแห?งนี้ ก็มาจากตัวนี้นะครับ เพราะฉะนั้น หนึ่งนาทีท่ีผมบอก 
ผมอยากจะใชEคําว?า ใหEรายงานการประชุมแห?งนี้ขีดเสEนใตEท่ีท?านนายกกล?าวใน
ท่ีประชุม นั่นคือความจําเปSนท่ีจะตEองใชEเงินจากโครงการนี้ คือ ท่ีตEองขีดเสEนใตE
ตรงนี้ เพราะว?าคําอธิบายของท?านนายก คือ ท?านรูEจริง เขEาใจจริง ถึงจะตEองกัน
เงิน ถึงจะตEองขอสภาแห?งนี้ อยากใหEขีดเสEนใตEเอาไวE ตรงนี้เปSนคําอภิปรายท่ีผม
ว?ามันจะเปSนสารประโยชน> ถEามีการตรวจสอบ เพราะว?า เงินท่ีจะนําไปใชEนั้น มี
ความจําเปSนจะตEองใชEเงินอีกต?อไป ขอบคุณท?านประธาน ขอบคุณฝaายบริหาร 
ขอบคุณสภาของเรา ท่ีไดEฟ̀งคําอธิบายมันไปพEองกับระเบียบ เพราะว?าการกัน
เงินนั้น คือ เงินมีความจําเปSนจะตEองใชE ผมพูดมาค?อนขEางยาว แต?ผมอยากใหE
มันรEอยเรียงอยู?ในวาระการประชุมของสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลาว?า 
ท่ีท?านนายกกล?าวมานั้น เปSนเรื่องของความจําเปSนจริง ๆ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกท?านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท?านนิลุกมาน ครับ    
นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท?าน 

กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง  
ก?อนอ่ืนนะครับท?านประธาน ผมขอแสดงความยินดีกับองค>การบริหารส?วน
จังหวัดยะลาครับ ท่ีไดEรับรางวัลองค>กรปกครองส?วนทEองถ่ินดีเด?น ดEานการ
ปZองกันการทุจริตและการคอรัปชั่นนะครับ  ซ่ึงรางวัลนี้แสดงถึงความปWติยินดี
นะครับ ขององค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลาครับ และพ่ีนEองประชาชนใน 
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นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี อําเภอเมือง และจังหวัดยะลาทุกท?านนะครับ เพราะถือว?าเปSนรางวัลท่ีการันตี
ไดEว?า การบริหารงานโดยการนําของท?านนายกมุขตาร>  มะทา นั้น ไดEยึดหลัก
คุณธรรมนะครับ และก็ยึดหลักการบริหารงาน โดยตามนโยบายของรัฐบาล
ครับ จากเงินภาษีของพ่ีนEองประชาชนของจังหวัดยะลา เพราะฉะนั้น รางวัลนี้
บ?งบอกไดEว?าเปSนการการันตีในการบริหารงานท่ียอดเยี่ยมขององค>กร องค>การ
บริหารส?วนจังหวัดยะลา และอีกประการหนึ่ง ผมขอแสดงความยินดีกับท?าน
ประธานสภาครับ ท่ีไดEรับคัดเลือกเปSนคณะกรรมการสมาคมองค>การบริหาร
ส?วนจังหวัดแห?งประเทศไทยนะครับ ท?านประธานครับในวาระท่ี ๕ ตามท่ีท?าน
รองนายกไดEเสนอ โครงการปรับปรุงและขุดลอกคูระบายน้ําเพ่ือปZองกันน้ําท?วม
ในเขตชุมชน ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมือง จังหวัดยะลา งบประมาณ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ?ายเปSนค?าปรับปรุงและขุดลอกระบายน้ํา ขนาดกวEาง 
๖ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึก ๓ เมตร โดยประมาณครับ ท?านประธานครับ จาก
การลงพ้ืนท่ีครับ ในเขตตําบลสะเตงนอก ซ่ึงตามท่ีท?านนายกไดEกล?าวว?า 
โครงการนี้เริ่มขุดจากคลองในส?วนของสะพานดํา และก็โยงมาถึงบEานปรามะ 
เพ่ือใหEน้ําไหลสู?ตําบลวังพญาครับ จากการลงพ้ืนท่ีในเขตพ้ืนท่ีดังกล?าว ผมไดE
ตรวจสอบดูและก็ไดEพูดคุยกับชาวบEานในพ้ืนท่ี สภาพป̀ญหาดังกล?าวตรงนั้น คือ 
ตําบลสะเตงนอกโดยภาพรวม ๆ เปSนแหล?งท่ีรองรับน้ํา คือว?าสภาพลุ?ม
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีดังกล?าว ในช?วงภาวะของน้ําท?วมหรือในช?วงภาวะฤดูฝน น้ํา
ค?อนขEางท่ีจะไหลระบายมาสู?ทางดEานตําบลสะเตงนอก เปSนพ้ืนท่ี ท่ีผม
รับผิดชอบอยู?ในเขต ๔ ในส?วนนี้คลองดังกล?าวท่ีไดEไปดูและพูดคุยกับชาวบEาน
นั้น ค?อนขEางท่ีจะมีวัชพืชสะสมค?อนขEางนานครับ เปSนการหมักหมกและเปSน
พ้ืนท่ีท่ีเกิดดินสไลด> เกิดจากภาวะฝนตกหนัก คลองดังกล?าวท่ีไปดูมานี้ สภาพ
ค?อนขEางท่ีจะรองรับน้ําโดยท่ีไม?สามารถระบายไดEทันท?วงที และก็สะดวกครับ 
กระผมมองว?าโครงการดังกล?าวนั้น สมควรอย?างยิ่ งครับท?านประธาน 
เนื่องจากว?าคลองดังกล?าวไม?มีการขุดลอกเปSนเวลานานไม?มีการ Renovate 
ข้ึนมาใหม? การแกEป̀ญหาในตรงนี้ กระผมมองว?า ค?อนขEางท่ีจะไดEผลถEาหากว?า
เราทําโครงการขุดลอกในส?วนคลองดังกล?าว เพราะว?าสภาพในพ้ืนท่ีของ หมู?ท่ี 
๗ กับ หมู?ท่ี ๑๓ ในส?วนของพ้ืนท่ีของคลองดังกล?าวนั้น อยู?ในส?วนของบEาน
บาโงยเดอปู สภาพหมู?บEานดังกล?าวนั้น ชาวบEานในพ้ืนท่ีค?อนขEางท่ีจะทําเกษตร
ในการทํามาหากิน อาจจะมีการทํานาและก็ปลูกพืช พืชผักสวนครัวนะครับ 
เวลาเกิดภาวะน้ําท?วมหรือว?าฝนตกชุก น้ําค?อนขEางท่ีจะขังไม?สามารถท่ีจะ
ระบายไดEอย?างรวดเร็ว ทําใหEเกิดป̀ญหาตรงนั้น ในส?วนของพืชผลการเกษตร
ของพ่ีนEองประชาชนในพ้ืนท่ีนะครับ โครงการดังกล?าวผมก็ดูแล ก็สมควรอย?าง
ยิ่งนะครับ ท่ีจะดําเนินการในการขุดลอกดังกล?าวตรงนี้นะครับ ผมมองว?า
โครงการนี้เปSนประโยชน>นะครับ ใหEกับพ่ีนEองประชาชนในพ้ืนท่ี และก็เปSน
ประโยชน>ในส?วนของรอบนอก ท่ีอยู?ค?อนขEางบริเวณของตําบลสะเตงนอก 
เพ่ือใหEน้ําไหลสู?กลับไปในพ้ืนท่ีวังพญา และก็ในส?วนของดEาน หมู?ท่ี ๓ ทาง
เทศบาลเมืองสะเตงนอก และเทศบาลนครยะลา ก็ไดEดําเนินการมาแลEว ก็คงไม?
มีป`ญหาในดEานนั้น แต?ในดEานส?วนของ หมู?ท่ี ๗ กับ หมู?ท่ี ๑๓ กระผมมองว?า 
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นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี สมควรอย?างยิ่งนะครับ ผมเห็นดEวยกับโครงการนี้ครับท?านประธาน ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีท?านสมาชิกจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท?านมะรุสะดี ครับ 
นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท?าน 

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
บันนังสตา  ก?อนอ่ืนก็ตEองขอขอบคุณและชื่นชมท?านนายกนะครับ ถือว?าท?านมี
วิสัยทัศน>ในการบริหารงบประมาณในครั้งนี้นะครับ จากท่ีท?านไดEนําเสนอใน
วาระท่ี ๔ ท่ี ๕ และท่ี ๖ เปSนวาระต?อเนื่องกันนะครับ เห็นว?างบประมาณท่ี
เหลือจ?ายจากปO ๕๙ หากว?าท?านไม?นําเสนอในวันนี้ คงเหลืออีกสองวันก็ถือว?า
สิ้นปOงบประมาณของปO ๕๙  ดEวยความท่ีท?านไดEเล็งเห็นความสําคัญของป̀ญหา
พ่ีนEองประชาชน ก็เลยไดEนําเสนอโครงการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการ
ท้ังหมด ๔ โครงการ ท่ีท?านไดEนําเสนอต?อสภาในวันนี้  ทุกโครงการผมไดE
พิจารณาแลEวเห็นว?าเปSนโครงการท่ีมีความสําคัญในการแกEไขป̀ญหากับพ่ีนEอง
ประชาชน รวมถึงเปSนไปตามนโยบายของท?านผูEบริหารและนโยบายของรัฐบาล
ครับ ในส?วนของกระผมเอง ท?านไดEเล็งเห็นความสําคัญของพ่ีนEองประชาชน
บEานกําปงบารู หมู?ท่ี ๙ ตําบลตาเนาะปูเต0ะ อําเภอบันนังสตา เปSนโครงการขุด
ลอกเช?นเดียวกับโครงการท่ี ๔ นะครับ ซ่ึงสภาพป̀ญหาของกําปงบารู ป̀จจุบันพ่ี
นEองประชาชนในชุมชนอยู?ติดกับคลองกําปงบารู   ซ่ึงเปSนคลองตาเนาะปูเต0ะใน 
ขณะนี้สภาพคลองต้ืนเขินมาก  ทําใหEเวลาฝนตกน้ําจากคลองตาเนาะปูเต0ะใน
จะทะลักมาท?วมชุมชนบEานกําปงบารู ทําใหEน้ําเหล?านั้นกัดเซาะตลิ่งท่ีใกลEชุมชน
พัง เกือบเขEาถึงบEานของพ่ีนEองประชาชนในแถบกําปงบารู ซ่ึงสภาพป̀ญหา
เหล?านี้จริง ๆ แลEวไดEนําเสนอโครงการนี้หลาย ๆ หน?วยงาน ก?อนหนEานี้ก็ไดE
เสนอใหEกับของทหารผ?านทาง ผบ.ฉก.๑๕ ท่ีอยู?บEานยีราป̀น ก็ไดEดําเนินการ แต?
ว?าโครงการเหล?านั้นไม?ไดEรับการอนุมัติ องค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลาก็เขEา
มาดูแลในส?วนนี้ ซ่ึงพ่ีนEองประชาชนก็ฝากขอบคุณนะครับ ปOนี้ฝนตกตรงนั้นเปSน
เชิงเขาดEวย น้ําจากชุมชน กม.๒๖ ใน จะไหลลงมาทางนั้นท้ังหมดนะครับ ก็ถือ
ว?าน้ําแรงมาก โครงการนี้ถEาเกิดไดEทําการขุดลอกตามแบบท่ีกําหนดไวEคิดว?า ไดE
แกEไขป̀ญหาใหEกับพ่ีนEองประชาชนในกําปงบารูไดEเปSนอย?างมาก และทาง
ชาวบEานฝากขอบคุณท?านนายกดEวยนะครับ ขอขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ไม?มีนะครับ ผมคิดว?าอภิปรายพอสมควร 
แลEวก็ท?านนายกก็ไดEชี้แจงรายละเอียดอย?างสมบูรณ>แลEวนะครับ ถEาไม?มีการ
อภิปรายแลEว ผมจะขอมติท่ีประชุมครับ ท?านเลขาฯ นับองค>ประชุมครับ 
จํานวน ๒๔ ท?าน องค>ประชุมเต็มนะครับ ผมขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกท?าน
ใดอนุมัติใหEกันเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณี
ยังมิไดEดําเนินการก?อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือครับ  ๒๔ เสียงครับ สมาชิกท?านใด
ไม?อนุมัติใหEกันเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณี
ยังมิไดEดําเนินการก?อหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือครับ  ไม?มีนะครับ  ไม?อนุมัติไม?มีนะ
ครับ งดออกเสียงไม?มีนะครับ  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  มติ ท่ีประชุม  อนุ มั ติ ใหE กันเ งินงบประมาณรายจ? าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณียังมิไดEดําเนินการก?อหนี้ผูกพัน จํานวน ๒๔ 
เสียง ต?อไป   
   ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติ ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิก
จ�ายเงินงบประมาณ หมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและส่ิงก�อสร+าง  เชิญท?านรอง
นายก เสนอญัตติครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท?าน 
(นายระเด?น  สะมะแอ) กระผมนายระเด?น  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา ไดEรับมอบหมายจากท?าน 

นายก อบจ.ยะลา  เพ่ือเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิก
จ?ายเงินงบประมาณ หมวดค?าครุภัณฑ> ท่ีดินและสิ่งก?อสรEาง ตามขEอบัญญัติ
องค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ไดEต้ังจ?ายงบประมาณเพ่ือดําเนินกิจกรรมตาม
อํานาจหนEาท่ีขององค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา นั้น 
 ในการนี้ ขอเรียนว?างบประมาณรายจ?ายประจําปO พ.ศ. ๒๕๕๙  ต้ัง
จ?ายไวEในหมวดค?าครุภัณฑ> ท่ีดินและสิ่งก?อสรEาง ไม?สามารถก?อหนี้ผูกพันไดEทัน
ภายในปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จํานวน ๙ รายการ วงเงิน ๑๑,๙๑๕,๐๐๐.- 
บาท  และงบประมาณรายจ?ายประจําปO พ.ศ. ๒๕๕๘  ซ่ึงไดEกันเงินไวEใน
ปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  แต?ดําเนินการไม?แลEวเสร็จ จํานวน ๑ รายการ 
วงเงิน ๑,๘๑๖,๔๐๐.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรEอมญัตติ) 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าดEวยการรับเงิน การเบิกจ?ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค>กรปกครองส?วนทEองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  แกEไขฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘  
กําหนดว?า 
 ขEอ ๕๗  กรณีท่ีองค>กรปกครองส?วนทEองถ่ินไดEก?อหนี้ผูกพันไวEก?อนสิ้นปO 
โดยสั่งซ้ือหรือสั่งจEาง หรือการเช?าทรัพย>สิน ถEาเห็นว?าการเบิกเงินไปชําระหนี้
ผูกพันไม?ทันสิ้นปO ใหEผูEบริหารทEองถ่ินอนุมัติใหEกันเงินไวEเบิกในปOถัดไปไดEอีกไม?
เกินระยะเวลาหนึ่งปO 
 หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม?แลEวเสร็จ ใหEขอขยายเวลาเบิกจ?ายเงิน
ต?อสภาทEองถ่ินไดEอีกไม?เกินหกเดือน 
 ขEอ ๕๙  ในกรณีท่ีมีรายจ?ายหมวดค?าครุภัณฑ> ท่ีดินและสิ่งก?อสรEาง ยัง
มิไดEก?อหนี้ผูกพัน แต?มีความจําเปSนจะตEองใชEจ?ายเงินนั้นต?อไปอีก ใหEองค>กร
ปกครองส?วนทEองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต?อสภาทEองถ่ินไดEอีกไม?เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปO 
 ดังนั้น  เพ่ือใหEการปฏิบัติเปSนไปตามระเบียบดังกล?าว จึงไดEเสนอญัตติ
ต?อสภาองค>การบริหารส?วนจังหวัดยะลา เพ่ือพิจารณาอนุมัติกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจ?ายเงินงบประมาณ เพ่ือทําการเบิกจ?ายเงินภายในปOงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ต?อไป ขอขอบคุณครับ   
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญท?านสมาชิกอภิปรายครับ  เชิญครับ ไม?มีใช?ไหมครับ ถEาไม?มีผมจะ
ขอมติท่ีประชุมครับ เชิญท?านเลขาฯ นับองค>ประชุมครับ  จํานวน ๒๒ ท?าน  
ครบองค>ประชุมครับ  ผมขอมติท่ีประชุมนะครับ สมาชิกท?านใดอนุมัติใหEกันเงิน
และขยายเวลาเบิกจ?ายเงินงบประมาณ หมวดค?าครุภัณฑ> ท่ีดินและสิ่งก?อสรEาง 
โปรดยกมือครับ ๒๒ เสียง ครับ  สมาชิกท?านใดไม?อนุมัติใหEกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจ?ายเงินงบประมาณ หมวดค?าครุภัณฑ> ท่ีดินและสิ่งก?อสรEาง  โปรดยก
มือครับ  ไม?มีนะครับ  งดออกเสียงไม?มีนะครับ   
 มติท่ีประชุม   อนุมัติใหEกันเงินและขยายเวลาเบิกจ?ายเงินงบประมาณ 
หมวดค?าครุภัณฑ> ท่ีดินและสิ่งก?อสรEาง ๒๒ เสียง ครับ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ เชิญท�านนายกครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูEทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายมุขตาร>  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  ผมขออนุญาตใชEเวลาใน
ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  สองสามเรื่องครับ เรื่องแรก ก็ตEองขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิก
สภาท่ีไดEอนุมัติใหEโอนเงินและก็อนุมัติใหEกันเงินและขยายเวลาเบิกจ?ายเงิน
งบประมาณ ตามระเบียบวาระก?อนหนEานี้ ซ่ึงจะทําใหEเราสามารถดําเนินการ
ตามโครงการต?าง ๆ ไดE อีกประการหนึ่งก็ตEองขอขอบคุณทางเพ่ือนขEาราชการ
ทุกกองนะครับ ท่ีไดEช?วยกันทํางานทําใหEโครงการต?าง ๆ ท่ีไดEรับอนุมัติจากสภา
นั้น สามารถดําเนินการไดEตามระยะเวลาในรอบปOงบประมาณ ท่ีมาขอสภาใน
ระเบียบวาระท่ี ๖ กันเงินและขยายเวลาเบิกจ?ายเงินงบประมาณนั้น ถEาคิดเปSน
สัดส?วนก็นEอยมากก็ประมาณในงบของการดําเนินการในงบการลงทุน ๑๐๐ 
กว?าลEาน กันเพียง ๑๑ ลEาน ก็ถือว?าประมาณไม?ถึง ๑๐ เปอร>เซ็นต>ครับ อันนี้ก็
เกิดข้ึนจากทุกฝaายไดEทํางานเต็มท่ี ทําใหEสามารถขับเคลื่อนโครงการต?าง ๆ ออก
ไปสู?พ่ีนEองประชาชนไดEทัน ตามปOงบประมาณ ซ่ึงเปSนการสนองตอบนโยบาย
ของฝaายผูEบริหาร นโยบายของท?านสมาชิก และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือนโยบายของ
รัฐบาล ท่ีจะใหEองค>กรปกครองส?วนทEองถ่ินใชEจ?ายงบประมาณใหEไดEมากท่ีสุด
เท?าท่ีจะมากไดE เพ่ือใหEเกิดการสรEางงานสรEางรายไดEกระตุEนเศรษฐกิจใหEกับพ่ี
นEองประชาชน ผมก็อยากจะเรียนเหตุผลนิดหนึ่งว?า สองสามโครงการท่ีเรา
ดําเนินการไม?ทันแลEวจําเปSนท่ีจะตEองกันเงินนั้น ท?านสมาชิกก็คงจะดูเหตุผลแลEว
ว?า เหตุผลท่ีขอกันเงินนั้น อย?างเช?นโครงการลําดับท่ี ๑ ลําดับท่ี ๒ ลําดับท่ี ๓ 
ลําดับท่ี ๔ อันนี้เปSนของกองช?าง เนื่องจากเราประมาณการรายรับเปSนเงิน
อุดหนุนประมาณ ๖๕ ลEาน แต?เงินเขEามานั้น ๕๔ ลEาน เพราะฉะนั้น เงินขาด 
พอเงินขาดแลEว งบประมาณท่ีต้ังไวEเพ่ือใชEจ?ายจากเงินอุดหนุนก็ไม?สามารถ
ดําเนินการไดE เราตEองเปลี่ยนแปลงจากเงินอุดหนุนมาเปSนเงินรายไดEเสียก?อน 
เม่ือต้ังจากเงินรายไดEก็สามารถท่ีจะไปดําเนินการไดE แต?ทําไมเพ่ิงมากัน เราก็
ตEองดูตัวเลขว?าเงินรายไดEเรามีเท?าไหร? ก็จะตEองรอปลายปOถึงจะดําเนินการไดE 
เพราะฉะนั้น โครงการเหล?านี้เราจําเปSนท่ีจะตEองกันเงิน เนื่องจากเราต้ังใน
หมวดเงินอุดหนุน แต?เงินอุดหนุนมันขาดทําใหEเราไม?สามารถดําเนินการไดE พอ
เงินอุดหนุนขาดเราก็ตEองเปลี่ยนแปลงจากเงินรายไดE ถEาเรามีเงินรายไดEประจวบ
เหมาะปลายกันยายน ก็ไดEดูขEอมูลต?าง ๆ ก็สามารถท่ีจะเอาเงินรายไดEมาใส?ใน 
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นายก อบจ.ยะลา โครงการนี้ไดE ทําใหEตEองกันเงิน แต?จริง ๆ แลEว ถEาเราต้ังเงินจ?ายจากเงินอุดหนุน
และก็เงินอุดหนุนเขEาตามเปZาหมายท่ีเราคาดการไวE ก็คงสามารถดําเนินการไดE
ไม?ตEองมาขออนุมัติสภาใหE กันเงิน อันนี้ ก็คิดว?าหลาย ๆ โครงการก็ตEอง
ขอขอบคุณทางเพ่ือนขEาราชการท่ีสามารถท่ีจะนําโครงการต?าง ๆ นั้น ไป
ดําเนินการไดEทันในปOงบประมาณ อันนี้ก็เปSนประสิทธิภาพของการทํางานดEาน
หนึ่งเหมือนกัน ถEาเรากันเงินเยอะ ๆ แสดงว?าเราไม?ค?อยทํางานกัน เพราะฉะนั้น 
ตEองมากันเงิน พอกันเงินแลEวโอกาสท่ีประชาชนจะเกิดการสรEางงานสรEางรายไดE
มันก็เสียเวลาไปอีกปOหนึ่ง สิ่งนี้ก็ถือว?าเราตEองทํางานร?วมกันและก็สนองนโยบาย
ของรัฐบาลประชาชนไดEประโยชน>นะครับ อันนี้ ก็อยากจะขอบคุณเพ่ือน
ขEาราชการดEวย เรื่องท่ีสอง ก็ตEองขอขอบคุณทางสมาชิกสภาตEองขอบคุณทาง
เพ่ือนขEาราชการท่ีช?วยกันทํางานจนปOนี้เราไดEรับรางวัลท่ีเปSนความภาคภูมิใจอยู?
สองรางวัล ก็คือ รางวัลของการบริหาร รางวัล LPA ก็คือประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงมีการประเมินตัวชี้วัดท้ัง ๔ ดEาน ซ่ึง อบจ.ก็ไดEรางวัลเกิน ๗๐ 
เปอร>เซ็นต> ท้ัง ๔ ดEาน เปSนท่ีหนึ่งของจังหวัด องค>กรปกครองส?วนทEองถ่ินมี ๖๔ 
ผ?านเกณฑ>นี้ประมาณ ๖ หรือ ๗ ก็คิดว?าอันนี้ก็เปSนความภาคภูมิใจอย?างหนึ่ง 
ประการท่ีสอง ก็ท่ีท?านประธานไดEแสดงความยินดีแลEว ก็คือ รางวัลการปZองกัน
ทุจริต ซ่ึง อบจ. ๓ แห?งท่ีไดEในปO ๕๙ คือ อบจ.ขอนแก?น อบจ.ชลบุรี และก็ 
อบจ.ยะลา ท้ังหมด ๓๔ แห?ง นอกนั้นก็เปSนเทศบาล เปSน อบต. อันนี้ก็เกิดจาก
ความร?วมมือของทุกฝaายในการทํางานนะครับ ขอถือโอกาสนี้แสดงความ
ขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ท้ังสมาชิกสภา และก็เพ่ือนขEาราชการ อีกประการหนึ่ง ก็
ตEองแสดงความยินดีกับท?านประธานนะครับ ท่ีท?านไดEรับการคัดเลือกจาก
สมาคมองค>การบริหารส?วนจังหวัดแห?งประเทศไทย ใหEเปSนคณะกรรมการ
สมาคม หนึ่งในสี่สิบคนจากท่ัวประเทศ และก็เปSนหนึ่งในสิบคนของภาคใตE นับ
จากนี้ไปเราก็คงไดEติดตามข?าวการทํางานของทางสมาคมองค>การบริหารส?วน
จังหวัดไดEใกลEชิดมากข้ึน ไดEรับรูEข?าวสารไดEมากข้ึน ซ่ึงท่ีผ?านมาเราค?อนขEางท่ีจะ
ห?างเหินจากสมาคม เพราะเราไม?มีกรรมการอยู?ในสมาคม แต?ปOนี้เรามีกรรมการ
สมาคม เพราะฉะนั้นเรื่องราวต?างๆ ของสมาคม การดําเนินงาน ข?าวสารใหม? ๆ 
ท่ีเปSนระเบียบอะไรต?าง ๆ เราก็คงจะไดEรับรูEรับทราบพอ ๆ กับ อบจ.อ่ืน ท่ีเขามี
กรรมการนะครับ อันนี้ก็เปSนขEอไดEเปรียบของคนท่ีมีกรรมการอยู?ในสมาคมครับ 
อยากจะแจEงอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องการประชุมสมาพันธ>องค>การบริหารส?วน
จังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใตE ซ่ึงครั้งนี้ระนองเปSนเจEาภาพ ก็จะจัดในวันท่ี ๓ วันท่ี 
๔ ผมไดEรับปากกับทางนายกระนองว?า เราจะไปใหEมากก็มีท้ังผูEบริหาร มีท้ัง
สมาชิกสภา เพราะฉะนั้น สมาชิกสภาท่ีตEองการท่ีจะไปประชุมสมาพันธ>ก็
สามารถท่ีจะประสานกับกองกิจการสภา อบจ.ไดEครับ มีป̀ญหาอุปสรรคอะไร 
กองกิจการสภา อบจ.ก็น?าจะแจEงใหEฝaายบริหารทราบนะครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกอีกไหมครับ ผมว?าเราประชุมก็พอสมควรนะครับ เรายังมีงาน
อ่ืนอีก ถEาไม?มีผมขอขอบคุณท?านสมาชิกทุกท?านนะครับ ท่ีอยู?ในสมัยการ
ประชุมเกือบ ๕๐ กว?าวันนะครับ ท่ีช?วยกันอภิปรายและก็ดําเนินการใชEจ?าย
งบประมาณผ?านขEอบัญญัติงบประมาณต?าง ๆ  เพ่ือเกิดประโยชน>สูงสุดใหEกับ   



~ 20 ~ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 21 ~ 
 

 
 
 
 


